

Công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn xã hội, mãi mãi luôn được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặt làm phong trào, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của thanh niên nhằm góp phần phát triển đất nước, xây dựng đời sống văn hóa, xã hội và gia đình.

Theo thống kê của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Việt Nam thì lứa tuổi nhiễm HIV/AIDS chủ yếu tập trung trong nhóm tuổi từ 20-39, hơn một nửa trẻ em nhiễm HIV/AIDS là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-24. Chính vì vậy, kiến thức, thái độ và hành vi của lứa tuổi thanh niên đóng vai trò quyết định trong những nỗ lực phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn xã hội, mãi mãi.



phát triển đất nước, xây dựng đời sống văn hóa, xã hội và gia đình

Trao đổi với phóng viên Trang tin điện tử Tiếng Chuông, ông Nguyễn Thanh Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Việt Nam cho biết, tổ chức Đoàn Thanh niên Công sở Hồ Chí Minh đóng vai trò rất quan trọng công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS trong nhóm đối tượng thanh niên. Với hình thức các câu lạc bộ đoàn rèn luyện kỹ năng, là tổ chức có hoạt động khá hấp dẫn, tính tích cực và hiệu quả của lứa tuổi thanh niên rất nhanh và thu hút cho việc tuyên truyền, giáo dục thanh niên về kiến thức và kỹ năng phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn xã hội, mãi mãi thông qua các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ đoàn, các khóa rèn luyện đoàn viên thanh niên hay những buổi tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về HIV/AIDS và ma túy, mãi mãi.

Trong thời gian qua, đội hình công tác ba không trong phòng, chống HIV/AIDS, Ban Bí thư, Ban Thanh niên Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về công tác này như ban hành các kế hoạch hành động; ký kết các Nghị quyết, Kế hoạch liên tịch với các bộ, ngành và tăng cường giáo dục cho thanh thiếu niên; tăng cường thi công hiện các mô hình can thiệp trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; giúp đỡ những gia đình nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn...

Đặc biệt, trong năm 2013, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chủ trì 100% Đoàn xã, phường, thị trấn đăng ký và thanh niên xuyên giúp đỡ ít nhất 01 thanh niên chậm tiến, có địa chỉ cụ thể.

Bên cạnh đó, Trung tâm Thanh thiếu niên đã thực hiện các hoạt động và nghiên cứu về nguy cơ HIV (VCT), tiêm vắc-xin và xét nghiệm cho gần 930 lượt người, trong đó phát hiện 5 dương tính với HIV; thực hiện 07 cuộc vận động nguy cơ cho 118 khách hàng (tại các bệnh viện, nhà hàng, khách sạn...).

Đặc biệt, nhận thức cho thanh thiếu niên về HIV/AIDS, dân số và kế hoạch hóa gia đình, trung tâm đã thực hiện 02 lớp tập huấn cho thanh thiếu niên các 8 tỉnh thành Trung Du Bắc vào giữa tháng 7 tại TP. Thái Nguyên và 9 tỉnh thành Duyên Hải miền Trung vào cuối tháng 7 tại TP. Vinh, Nghệ An.

Mới đây, nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống AIDS 2013, Trung ương Đoàn đã có hình thức đơn cử để thành lập các đội, thành Đoàn trên toàn quốc để phát huy vai trò khai thác tiềm năng tích cực.

Về công tác phòng, chống ma túy, hình thức Tháng hành động quốc gia phòng, chống ma túy, Trung tâm Thanh thiếu niên đã phối hợp với tỉnh Đoàn Thái Bình thực hiện Hội nghị về công tác chính sách cho thanh thiếu niên về công tác phòng, chống ma túy và chia sẻ hoạt động của các Đội thanh thiếu niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” cho 130 thành viên nông thôn của các Câu lạc bộ.

Ngoài ra, Trung tâm thanh thiếu niên Trung ương cũng phối hợp với tỉnh Đoàn Lạng Sơn thực hiện lớp tập huấn cho các Câu lạc bộ về công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho thanh thiếu niên thu hút 112 thành viên nông thôn của 16 Câu lạc bộ của tỉnh Lạng Sơn...

